

## แนวโน้มการบริโภคสินค้าอาหารช่วงล็อกดาวน์ในสเปน

ตามรายงานของกระทรวงเกษตร ประมง และอาหารของสเปน พบว่า การบริโภคอาหารขยายตัวต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนอยู่ภายในที่พักภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2563 ปริมาณการบริโภคสินค้าอาหารรวมทุกประเภท ขยายตัวถึงร้อยละ 24.3 ทั้งนี้ ลดลงร้อยละ 2.8 จากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า

ข้อมูลความต้องการบริโภคดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID ของชาวสเปน โดยในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการล็อกดาวน์ (ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563) สินค้าอาหารสด โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ขยายตัวสูงกว่าอัตราเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสินค้าหลักขยายตัวเกือบทุกประเภท อาทิ เนื้อหมู ขยายตัวถึงร้อยละ 43 เนื้อแกะ ร้อยละ 35 ไก่ ร้อยละ 30 และปลา ร้อยละ 21 ขณะที่ ผัก ผลไม้สด และจำพวกถั่ว (legume) ขยายตัวที่ร้อยละ 27 ร้อยละ 32 และร้อยละ 31 ตามลำดับ

การบริโภคข้าว และพาสต้า ขยายตัวเช่นกัน แต่ในอัตราต่ำกว่า ที่ร้อยละ 14 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ส่วนปลาแช่แข็ง ขยายตัวที่ร้อยละ 25 ทั้งนี้ สินค้าที่ความต้องการลดลง ได้แก่ ขนมปัง พาสตริ บิสกิต และซีเรียล

ด้วยการที่ชาวสเปนนิยมการสังสรรค์นอกบ้าน ทำให้ความต้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ เบียร์ น้ำอัดลม และไวน์ รวมถึงของว่าง และอาหารประเภทที่เสิร์ฟในบาร์ และร้านอาหารขยายตัวดี แม้ว่าปริมาณจะไม่สูงเท่ากับการบริโภคที่ร้านก็ตาม

ธุรกิจที่มีการจำหน่ายเพิ่มขึ้น คือ ร้านค้าที่ตั้งในชุมชน ใกล้ที่พักอาศัย โดยเฉพาะร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (traditional store) ซึ่งการค้าขยายตัวถึงร้อยละ 35 ซูเปอร์มาร์เกต ร้อยละ 26 ดิสคานท์สโตร์ ร้อยละ 10 และไฮเปอร์มาร์เกต ร้อยละ 8.5 ขณะที่การค้าออนไลน์ขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน แต่ในอัตราที่ลดลงจากช่วงแรกๆ ของการล็อกดาวน์

แคว้นที่มีการบริโภคเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ หมู่เกาะบาเลียร์ริค ร้อยละ 65 และวาเลนเซีย ร้อยละ 41 ส่วนคาสติลญา อี เลออน และกันตาเบรีย ขยายตัวน้อยที่สุด ที่ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 9

ที่มา : Innovación en la Despensa Magazine

Office of Commercial Affairs Calle de Segre 29-2A Madrid 28002  
Royal Thai Embassy Spain Tel : 34 91 563 0190 to 96  
www.thaitradespain.com Email: info@thaitradespain.com

นโยบายภาครัฐ

เศรษฐกิจการลงทุน

แนวโน้มการตลาด

รายงานสินค้าและบริการ

อื่นๆ

